

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA- TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN



Trong những năm gần đây hoạt động ngoại khóa có thể coi như một hình thức để đánh giá học sinh theo quan điểm phát triển toàn diện. Hoạt động ngoại khóa có tác động trở lại, giúp học sinh có thêm hứng thú, niềm vui trong học tập, rèn luyện đạo đức, góp phần nâng cao chất lượng học tập, kích thích được hứng thú học tập, nhu cầu, khả năng độc lập, tích cực tư duy của học sinh. Ngày ngày đến trường với những tiết học cứ lặp đi lặp lại sẽ khiến các em căng thẳng. Việc thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa cũng là biện pháp để giúp các em giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi, có động lực đến trường và thêm yêu cảnh đẹp, những di tích lịch sử của Hà Nội – Thủ đô yêu dấu. Để nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện nhiều nhà trường đã đưa hoạt động ngoại khóa bổ ích tới học sinh. Xuất phát từ mục đích đó, trường Tiểu học Giang Biên đã tổ chức buổi học ngoại khóa cho học sinh tại Bảo tàng Quân đội và Nông trại Vạn An.

Buổi tham quan ngoại khóa của các em thu hút sự tham gia nhiệt tình của 45 em và sự ủng hộ của 100% các bậc phụ huynh các lớp. Trước khi đến Nông trại Vạn An, toàn thể CBGV, nhân viên và HS nhà trường đã đến tham quan bảo tàng Quân đội.

Sau khi tham quan bảo tàng Quân đội xong, thầy trò tiếp tục di chuyển đến Nông trại Vạn An. Sau một thời gian học tập và hoàn thành bài thi giữa kì, phần thưởng của con 4A1 là một chuyến trải nghiệm thú vị. Các bạn được đồng hành cùng nhau, bạn nào cũng vui tươi, hớn hở. Các em không giấu nổi niềm vui sướng khi được thỏa sức chiêm ngưỡng phần trưng bày ngoài trời gồm hai khu với các hiện vật như xác máy bay Mỹ, các loại xe tăng, pháo, súng thần công... Nổi bật trong số hàng vạn hiện vật là 4 bảo vật quốc gia gồm 2 máy bay MiG-21 số hiệu 4324 và 5121, xe tăng T-54B số hiệu 843 và tấm bản đồ “Quyết tâm chiến dịch Hồ Chí Minh”. Đây đều là những hiện vật gốc thể hiện ý chí và tinh thần quyết thắng của quân, dân cả nước. Tạm biệt Bảo tàng Quân đội các em tiếp tục di chuyển đến khu du lịch Nông trại Vạn An và tham gia vào những trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm thú vị trong Nông trại, cùng được ăn và nghỉ tại các lán trại,.....

Một số hình ảnh của học sinh 4A1 trong ngày học tập ngoại khóa



















VAN AN
TRAI NGHIEM

KHU TRAI NGHIEM VAN AN

XỨ SỞ THÂN ĐỒNG ĐẤT VIỆT





Có thể nói: “ Các chương trình tham quan dã ngoại của nhà trường cho phép học sinh học hỏi và phát triển các kỹ năng trong đời sống thực tế và thường được gắn kết với nội dung chương trình học chính khóa trên lớp.” Chương trình tham quan dã ngoại là cơ hội quý giá cho việc dạy và học của cả thầy và trò.

Người thực hiện
Nguyễn Thị Hồng Hạnh